
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3550 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 61,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 61,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยในสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตามให้ความเห็นชอบ
ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะก
รรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
	สำนักงานเขตสะพานสูง
โดยฝ่ายการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีบทบาทส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ
จึงได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น โดยมีกิจกรรมการประชุมสัมมนา   
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการรวมพลังระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา สรุปปัญหา
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงให้ก้าวหน้าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
2.3 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง
2.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ
      3.1.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนละ 4 ครั้ง 
      3.1.2 สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ จำนวน 1 ครั้ง
3.2 ด้านคุณภาพ
      3.2.1 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน
      3.2.2 เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างโรงเรียนและสำนักงานเขต	      
      3.2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน		      
      3.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ
ช่วยเหลือในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้ว จำนวน 1 ครั้ง
และอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 03/03/2566 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2

50440000-3550-2-72568
หน้าที่1/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 12:08 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %

50440000-3550-2-72568
หน้าที่2/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 12:08 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

50440000-3550-2-72568
หน้าที่3/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 12:08 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50440000-3550-2-72568
หน้าที่4/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 12:08 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 23/05/2566 : ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 28/06/2566 : สำนักงานเขตดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23

มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 54 คน
และอยู่ระหว่างการรบรวมเอกสารเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : สำนักงานเขตดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 54 คน
และอยู่ระหว่างการรบรวมเอกสารเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 :  สำนักงานเขตดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 54 คน
และอยู่ระหว่างการตรวจสอบฎีกาของฝ่ายการคลัง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 61,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3550 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 61,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 61,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยในสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตามให้ความเห็นชอบ
ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะก
รรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
	สำนักงานเขตสะพานสูง
โดยฝ่ายการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีบทบาทส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ
จึงได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น โดยมีกิจกรรมการประชุมสัมมนา   
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการรวมพลังระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา สรุปปัญหา
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงให้ก้าวหน้าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
2.3 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง
2.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ
      3.1.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนละ 4 ครั้ง 
      3.1.2 สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ จำนวน 1 ครั้ง
3.2 ด้านคุณภาพ
      3.2.1 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน
      3.2.2 เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างโรงเรียนและสำนักงานเขต	      
      3.2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน		      
      3.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ช่วยเหลือในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้ว จำนวน 1 ครั้ง
และอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 03/03/2566 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/05/2566 : ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/06/2566 : สำนักงานเขตดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 54 คน
และอยู่ระหว่างการรบรวมเอกสารเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : สำนักงานเขตดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 54 คน
และอยู่ระหว่างการรบรวมเอกสารเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 :  สำนักงานเขตดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 54 คน
และอยู่ระหว่างการตรวจสอบฎีกาของฝ่ายการคลัง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 61,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3550 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 61,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 61,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยในสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตามให้ความเห็นชอบ
ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะก
รรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
	สำนักงานเขตสะพานสูง
โดยฝ่ายการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีบทบาทส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จึงได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น โดยมีกิจกรรมการประชุมสัมมนา   
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการรวมพลังระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา สรุปปัญหา
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงให้ก้าวหน้าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
2.3 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง
2.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ
      3.1.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนละ 4 ครั้ง 
      3.1.2 สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ จำนวน 1 ครั้ง
3.2 ด้านคุณภาพ
      3.2.1 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน
      3.2.2 เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างโรงเรียนและสำนักงานเขต	      
      3.2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน		      
      3.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ
ช่วยเหลือในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้ว จำนวน 1 ครั้ง
และอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 03/03/2566 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/05/2566 : ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/06/2566 : สำนักงานเขตดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 54 คน
และอยู่ระหว่างการรบรวมเอกสารเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : สำนักงานเขตดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 54 คน
และอยู่ระหว่างการรบรวมเอกสารเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 :  สำนักงานเขตดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 54 คน
และอยู่ระหว่างการตรวจสอบฎีกาของฝ่ายการคลัง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 61,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3550 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 61,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 61,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยในสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตามให้ความเห็นชอบ
ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะก
รรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
	สำนักงานเขตสะพานสูง
โดยฝ่ายการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีบทบาทส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ
จึงได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น โดยมีกิจกรรมการประชุมสัมมนา   
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการรวมพลังระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา สรุปปัญหา
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงให้ก้าวหน้าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
2.3 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง
2.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ
      3.1.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนละ 4 ครั้ง 
      3.1.2 สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ จำนวน 1 ครั้ง
3.2 ด้านคุณภาพ
      3.2.1 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน
      3.2.2 เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างโรงเรียนและสำนักงานเขต	      
      3.2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน		      
      3.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ
ช่วยเหลือในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้ว จำนวน 1 ครั้ง
และอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 03/03/2566 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %

50440000-3550-2-72568
หน้าที่9/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 12:08 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 23/05/2566 : ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 28/06/2566 : สำนักงานเขตดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23

มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 54 คน
และอยู่ระหว่างการรบรวมเอกสารเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : สำนักงานเขตดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 54 คน
และอยู่ระหว่างการรบรวมเอกสารเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 :  สำนักงานเขตดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 54 คน
และอยู่ระหว่างการตรวจสอบฎีกาของฝ่ายการคลัง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 61,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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